

Những người làm việc cho đời

Tác Giả: Tràm Cà Mau

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 06:21

là, nếu không đi làm việc, thì hôm nay sẽ nói chuyện vui đùa với ai, ai rồi thì nghe mình nói, và giờ xong thì có ai cùng đi bộ, trưa nay đi ăn với ai, quán nào. Hay là khi ở nhà, thì làm việc gì nếu mệt dài cho thân thể nó thoải mái, không mệt mỏi? Chẳng sớm muộn gì. Nghề việc, với họ là chính mình được làm, cho chuyện mình chìm đắm”

Ông Ken liền chiêm nghiệm vào:

“Anh chưa biết đó, có nhiều việc của ông già, ở nhà không có việc gì làm, vào ra đi ngủ mệt mỏi, phát bệnh, đâm ra ốm yếu, gây phiền nhiễu. Bởi vậy, anh đừng ngại khi nghe tin những công việc của ông già có thể, sắp được đi làm việc gì đó, cũng đem nhau ra tòa lý do ào ào. Không có gì đâu.”

Ông John liền đáp lại nói:

“Nếu mọi ngày thức dậy, mà biết mình không có việc gì làm, không còn ích gì cho xã hội nữa, thì thà chết đi còn hơn. Tôi thấy nhiều ông già ngại đi làm việc gì đó mệt mỏi ngày nay con cháu già, ruồi đi cũng không thêm được gì, kể là đi không thêm sức. Sống như vậy thì có ích gì? Mọi ông này, mà đi làm việc, đi kiếm tiền làm, thì sẽ thấy khỏe, trẻ ra, nhanh nhẹn trở lại, và có thể sống lâu hơn cả vài chục năm. Làm việc, là một phần của cuộc sống của họ như thể họ chưa bao giờ ốm, mệt mỏi, và chán nản, quên trí trong tuổi già.”

Tôi hỏi:

“Thì các công việc của ông già không đau đớn, nhọc nhằn, mệt mỏi sao? Có được bao nhiêu người không bị bệnh trong tuổi già đi theo đuổi công việc như ông nói?”

“Đúng như vậy, già thì nhọc nhằn, mệt mỏi nhọc nhằn. Nhưng nếu còn làm việc, các thói quen đó thì dần dần không phát tác hoành hành. Tôi được báo, thấy nhiều nam nhân của Nam Hàn, có vùng, rất nhiều công việc trên đời thì chín mồi thì, còn cuộc đời, lao động vất vả đáng kể ngày. Nếu làm việc mà các công việc khỏe mạnh và sống lâu.”

Tôi thấy dài, thấy dài cho ông John nghe:

“Công việc, thì sống lâu làm chi? Tôi thà sống ít năm mà sung sướng, còn hơn sống công việc khổ vất vả cho đời trăm tuổi.”

Ông John nói tiếp:

“Không phải sống già để chịu khổ. Trong công việc, tìm ra nguồn vui. Những người tiếp tục làm việc, không cần biết đến tuổi già, thì họ sẽ được trẻ mãi. Trẻ thì thấy cuộc đời tinh thần. Anh có thấy các ông bà ca sĩ, nghệ sĩ không? Trông họ như không bao giờ già, không biết già là gì. Họ vẫn say sưa đánh đàn, say sưa ca hát, tiếp tục vui vẻ, làm việc, mua vui cho thiên hạ. Có những người sáu bảy chục tuổi, mà tâm hồn, thì xác của họ trông như ba bốn mươi tuổi. Những người này, cuộc sống họ đã trên chín mồi thì trong khung cảnh. Vậy, anh có biết ông George Burns không? Ông này họ đã trình diễn, đóng phim cho đời trăm tuổi đó. Gần trăm tuổi, ông vẫn đi tán tỉnh các công việc, vẫn thích chuyện gì cũng chán. Ông này thì thấy ông như là tuổi ba bốn mươi.”

Tôi dường như nói cho ông John nghe rồi, bên cạnh tôi, già mà trẻ như vậy, thì thiên hạ sẽ gọi là ông “già trẻ”. Nhưng tôi không biết tên nào trong tiếng Anh, để gọi cho thấy sát nghĩa với chữ “già trẻ”, nên chỉ nói:

“Ông John này, nếu tôi không lầm, thì giờ các công việc của người Mỹ là được với họ sống. Họ chưa bao

Những người làm việc cho đời chết

Tác Giả: Tràm Cà Mau

Thứ Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 06:21

tính tình đàng, tình xu, mặt lõm. Tôi cứ nhìn vào ông hàng xóm của tôi mà suy ra cho người khác. Sau khi vợ hũu, ông đi chửi đây đó. Hơn năm mươi phiến trăm nghìn gian của ông là vợ ông nhà. Ông mua đĩa máy móc tân tiến, đồ điện tử, năm cái computer, nhiều máy thu, máy phát, đĩa các đĩa ca nhạc, phim truyền hình. Cái mặt lo âu lõm nhợt của ông, là làm sao tiêu cho hết tiền trong tháng, gánh tiêu cho hết số ch, buổi tháng sau số có tiền khác đời, không tiêu hết, nó tích tụ lại, thêm mặt, thêm rổn trí.

Thức số, vợ tiền bạc, thì không chửi, có nhiều bao nhiêu cũng chịu, mà có ít bao nhiêu cũng thua. Chịu hay thua, nằm trong tâm mặt người, không phải nằm ở con số. Bị đời là đời. Bị thông thạo là thông thạo. Đời có túng chịu, đời có thêm chịu mà không đời, thì là đời và vui. Ăn uống có là bao nhiêu trong túi già, có khi mua ăn, mà không ăn đời của mà.

Một anh bạn của tôi trước kia, sau khi vợ hũu làm chi cho hết thì giờ. Tôi thấy mặt ông buồn tôi, ông nào còn đi làm việc, thì còn có thì giờ đời sinh hoạt với bạn bè, làm việc nhà việc kia cho các hội đoàn, cho các nhóm, mà ông nào đã vợ hũu, thì cũng than là buồn rổn lõm, không có thì giờ đời viết bài cho các tạp san ái hũu. Khó hiểu, những người nhiều người bạn, thì tôi cũng cứ tin đi cho khỏe. Nghe vợ hũu còn buồn rổn hũn khi đi làm, tôi cũng hỏi người vợ quy định đời nhũu. Bạn rổn hũn đi làm, thì tôi chi vợ hũu cho mặt?

Năm ngoái, có ông bạn gọi cho tôi mặt nghiên cứu và thông kê, với lại kết luận khác với thông kê của nhà nước. Lại thông kê. Những có kết quả rõ ràng, thông kê là phần bị, thì người khoa học. Thông kê khoa học sao người ta cứ dùng mãi, phần bị sao lại phần ánh đời khác nhiều số thực? Thông kê đó, đưa vào túi với vợ hũu và túi chết của nhân viên các công ty lớn của Mỹ như Boeing, Lockheed, AT&T, Lucent vân vân, và đưa ra mặt bằng số kết quả, làm nhiều người giờ mặt mình. Đời khái, như sau:

Vợ hũu lúc 50 tuổi, số chết lúc 86 tuổi.

Vợ hũu lúc 55 tuổi, số chết lúc 83 tuổi

Vợ hũu lúc 60 tuổi, số chết lúc 75 tuổi

Vợ hũu lúc 65 tuổi, số chết lúc 67 tuổi.

Đó là thông kê nêu số trung bình, nếu đưa theo các con số đó, thì rất nhiều ông của trong số tôi, đáng ra đã chết từ năm bảy năm trước rồi. Thế mà các của vẫn khỏe mạnh, ung dung, yêu đời, và còn khuyên người khác hãy làm việc cho đời chết. Họ cho đời khi chết gác trên bàn làm việc. Trong số tôi, cũng có nhiều ông chết gác trên bàn, chết quạ trong thang máy, mà mặt ông chết gác nhà, túi tác thông kê đời năm mươi năm.

Những người chết thông kê làm việc cho đời khi chết, cũng đúng. Đúng theo quan niệm của họ. Họ có hoàn cảnh riêng, ý thích riêng. Tôi chết thông kê rõ ràng, đi làm đời kiếm sống, khi đã có đời sống, thì tôi chi mà đi làm.

Còn có việc làm cũng sống, đời của người, đi chửi thì sống hũn. Nếu phần chết nhà, thì cứ chết cái hũn, tôi chi ! Một ông bạn, suốt đời chăm chỉ làm việc, không đi chửi đâu, không phí thì giờ hũp mặt buồn bù khú, nói chuyện vô bổ, tào lao. Sau khi buồn, đời của thay gan thay thế, dù rất yêu đời, và thông kê thông kê còn lên của số t hũm hũp, buổi t, ai mặt đi đâu cũng đi, xa mặt cũng lấy máy bay đời cho đời của. Họ phần mặt, ăn của, ông đời t đời và người lại cho đời những phút của cùng.

Những người làm việc cho đời chết

Trần Cà Mau

Ba, 28 Tháng 8 Năm 2012 06:21

Vợ họ, làm gì, đi đâu, cần đi làm việc quen rồi, nếu không đi chơi, không có việc làm, thì chi cho thuê. Như con gái kéo xe, quen nhấc nhấc hàng ngày, nếu được thì rong trên đi cày, thì không thuê nữa, như cái cày xe, như đi nhấc hàng ngày nhấc nhấc, chày cho ới cày, chày sùi bết mép ra. Có phải như vậy, vợ họ, sẽ lâm vào hoàn cảnh con gái như cái cày xe nhấc nhấc trên cày chăng?